

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT ĐANG GIẢI QUYẾT XONG CỦA HĐND, THƯỜNG TRỰC HĐND NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số/BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
I	Thông báo số 20/TB-TTHĐND ngày 24/5/2023 về Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Báo cáo số 23/BC-ĐGS ngày 15/5/2023 về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2022)	
1	Đối với các kiến nghị chưa giải quyết theo báo cáo số 149/BC-TTHĐND ngày 24/11/2023	
1.	Xây dựng kế hoạch cụ thể việc giải quyết, khắc phục sau thanh tra, kiểm tra, việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng; trong đó cần tập trung một số lĩnh vực như: Giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.	Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 30/8/2023 về Khắc phục các tồn tại hạn chế, khuyết điểm theo nội dung kiến nghị tại các Kết luận thanh tra, Thông báo Kết luận kiểm tra của các cấp có thẩm quyền và các kế hoạch khác có liên quan . <i>a. Đối với Kết luận số 1595/KL-TTCTP đang được UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện</i> <i>- Xử lý sai phạm tại 02 công viên tại thị trấn:</i> UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND thị trấn Đắk Hà kiên quyết xử lý, yêu cầu dừng mọi hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí tại hai vị trí đất công nêu trên theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện Đắk Hà đảm bảo đúng quy định ¹ (Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2024). Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất, thì hướng dẫn người đang sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật. <i>- Thu hồi nộp số tiền 104 triệu đồng tiền bảo vệ đất trồng lúa của Trường</i>

¹ Công văn số 4250/UBND-NC ngày 06/6/2024 của UBND huyện; Công văn số 790/UBND-TH ngày 03/4/2023 về việc dừng hoạt động tại hai vị trí đất công do UBND huyện Đắk Hà quản lý. Công văn số 1393/UBND-TH ngày 30/5/2023 về việc dừng hoạt động tại hai vị trí đất công do UBND huyện Đắk Hà quản lý (lần 2); Thông báo 199/TB-UBND ngày 22/9/2023, Công văn số 2881/UBND-NC ngày 26/9/2023.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		<p><i>THCS xã Đăk Ngok:</i> Tiếp tục yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, đôn đốc đơn vị Trường TH -THCS xã Đăk Ngok phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan (<i>Phòng Tài chính -Kế hoạch huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện</i>) để xử lý, khắc phục dứt điểm việc nộp số tiền 104 triệu đồng tiền bảo vệ đất trồng lúa theo Kết luận thanh tra 1595/KL-TTCTP</p> <p>- <i>Làm rõ nội dung liên quan đến Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring:</i> Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 12/BC-ĐKS ngày 14 tháng 5 năm 2024 và theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1694/UBND-NNTN ngày 17/5/2024.</p> <p>- <i>Đối với nội dung theo dõi thu hồi số tiền đối với 72 trường hợp được giao đất thấp hơn giá thị trường tại huyện Đăk Hà:</i> Qua rà soát còn một số bất cập trong xác định số tiền, đối tượng phải xử lý, thu hồi theo Kết luận số 1595/KL-TTCTP². Ủy ban nhân dân huyện đã có báo cáo đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền cho phép Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số nội dung để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Ủy ban nhân dân huyện chưa nhận</p>

² - Tại Phụ lục số 03 theo Kết luận số 1595/KL-TTCTP có sự nhầm lẫn số tiền mà UBND huyện giao đất đối với trường hợp của ông Nguyễn Mậu Thăng, cụ thể: số tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Nguyễn Mậu Thăng tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 là: 42.873.000 đồng, nhưng tại Phụ lục số 03 thể hiện là 21.436.650 đồng, nên số tiền chênh lệch tăng so Quyết định giao đất là 21.436.650 đồng (885.862.000 đồng - 864.425.776 đồng); như vậy, số tiền thực tế phải truy thu là 864.425.776 đồng.

- Qua rà soát 13/85 trường hợp được giao đất có thu tiền không thông qua hình thức đấu giá QSD đất có chênh lệch về giá trị QSD đất theo Kết luận số 1595/KL-TTCTP của Thanh tra Chính phủ, có 07 trường hợp phải khắc phục bồi thường theo Bản án Sơ thẩm số 05/2023/HS-ST, ngày 03/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, với số tiền là: 567.092.885 đồng; 06 trường hợp phải truy thu số tiền chênh lệch không thuộc Bản án sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 03/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, với số tiền phải truy thu là: 297.332.891 đồng. Tuy nhiên, qua rà soát 06 trường hợp này thuộc các trường hợp giao đất đối với phần diện tích tăng thêm (nhờ hợp không đủ điều kiện hình thành thửa đất), giao đất cho hộ nghèo, đối tượng chính sách và có trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng, nên việc truy thu số tiền chênh lệch đối với các trường hợp này là rất khó khăn.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		<p>được văn bản hướng dẫn cụ thể theo các nội dung đã đề nghị tại Báo cáo số 573/BC-UBND ngày 17/7/2023.</p> <p>- <i>Xây dựng phương án sử dụng đất đối với quỹ đất các công ty đề nghị bàn giao về cho địa phương:</i> Hiện nay, UBND tỉnh chưa có Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 bàn giao về địa phương quản lý, do đó UBND huyện chưa có cơ sở để xây dựng phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.</p> <p>b. <i>Đối với Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT, ngày 28/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường:</i> Còn 01 nội dung chưa khắc phục xong (ông Đỗ Trọng Lâm, thường trú tại Tổ dân phố 4A, thị trấn Đắk Hà chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả “khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất và buộc trả lại đất đã lấn chiếm”). Ngày 02/02/2024, UBND huyện đã hành Quyết định số 313/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đỗ Trọng Lâm. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định³.</p>
2.	Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các lô đất ở còn nhỏ lẻ và xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá theo quy định.	<p>- Đối với 22 lô (thửa) đất, diện tích là 8.029,5 m²; đã tổ chức đấu giá theo phương án đấu giá QSD đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thuộc các thửa đất do Nhà nước quản lý năm 2023; Kết quả đấu giá thành 11 thửa đất; 11 thửa đất đấu giá đấu giá chưa thành đã được đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và xây dựng phương án đấu giá đất để tiếp tục đấu giá năm 2024.</p> <p>- Đối với 20 lô (thửa) đất còn lại, do đang bị vướng mắc về mặt pháp lý (<i>chủ yếu là công tác quy hoạch</i>). UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu văn bản (<i>khi đủ điều kiện đấu giá</i>) trình Ban Thường vụ Huyện ủy có ý</p>

³ Công văn số 2052/UBND-NC ngày 06/6/2024 của UBND huyện.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		kiến trước khi tiếp tục thực hiện.
3.	Đại biểu U Ngar: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện cho biết việc thu hồi tiền sử dụng đất (ghi thu-ghi chi) số tiền hiện còn là 2.053.000.000 đồng, hiện nay đã thực hiện như thế nào? Tại báo cáo số 348/BC-UBND, ngày 05/6/2019, có ghi chi tạm ứng ngân sách cấp huyện: 7.862.990.000 đồng, khoảng ngân sách này đã chi tạm ứng qua nhiều năm đến nay chưa hoàn ứng. Nội dung này tổ đại biểu HĐND huyện tại xã và một số đại biểu khác đã nhiều lần ý kiến tại một số kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhưng đến nay chưa giải quyết được. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết cơ quan, đơn vị nào tạm ứng đến nay chưa hoàn ứng; nguyên nhân chưa hoàn ứng; hướng xử lý và thời gian nào hoàn thành.	UBND huyện Đắk Hà giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát tham mưu, đề xuất xử lý; Qua rà soát, làm việc với các tổ chức có liên quan thì hiện nay tổng số tiền sử dụng đất mà các tổ chức còn nợ là 1.740.288.430 đồng. Đối với số tiền còn nợ này, hiện nay UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu hướng xử lý, giải quyết đồng thời đề xuất cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm theo quy định.
4.	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với các công ty thủy điện về việc chi trả đền bù giải phóng mặt bằng phát sinh khi thi công, vận hành nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện; đồng thời chỉ đạo xây dựng phương án di dân vùng sạt lở dọc hai bên bờ sông Đắk Pxi.	<p>- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Công ty CP Đức Thành Gia Lai, Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đắk Psi chi trả cho các hộ dân; Đến nay đã có 06/09 hộ dân thống nhất và nhận tiền hỗ trợ; còn 03 hộ dân chưa thống nhất, đang tiếp tục vận động để thực hiện chi trả dứt điểm.</p> <p>- Về xây dựng phương án di dân vùng sạt lở dọc hai bên bờ sông Đắk Pxi: Hiện nay Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Đắk Pxi thời kỳ 2010-2020 đã hết hiệu lực và Dự án trên chưa có trong Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Đắk Pxi, quy hoạch chi tiết thôn, điểm dân cư nông thôn tại xã. Do đó dự án không triển khai thực hiện được; Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã trình và được Hội đồng nhân dân huyện thống nhất điều chỉnh sang dự án sắp xếp, ổn</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		định dân cư tại chỗ và xen ghép xã Đăk Pxi ⁴ . Hiện các ngành chuyên môn đang triển khai các bước tiếp theo.
5.	Kiến nghị của UBND thị trấn Đăk Hà: Xem xét bố trí nguồn vốn đối với công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng hiện nay chưa có vốn để thanh toán 928.214.000 đồng (<i>Đường vào nghĩa trang nhân dân huyện</i>) nếu việc thu trong nhân dân các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn không đạt.	Nội dung này đến nay chưa được giải quyết xong. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với UBND thị trấn Đăk Hà, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tham mưu UBND huyện đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết, xử lý đối với ý kiến đề xuất của UBND thị trấn Đăk Hà.
6.	Cử tri thôn Kon Dao Yốp, xã Đăk Long: Hiện nay, đập chứa nước Đăk Pờ Ê, thôn Kon Dao Yốp đã xuống cấp, vào mùa mưa thường xuyên bị sạt lở, không đảm bảo nước để Nhân dân sản xuất. Đề nghị huyện cho kiểm tra, có biện pháp khắc phục	Qua khảo sát, khái toán kinh phí để thực hiện đầu tư công trình thủy lợi Đăk Pờ Ê, xã Đăk Long là khoảng 2,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, UBND huyện đang tập trung ưu tiên bố trí cho những công trình thật sự cấp bách. Trong thời gian tới, khi có nguồn kinh phí, UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện cho chủ trương và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.
7.	Đối với ý kiến Cử tri Nguyễn Thị Là, thôn 8, xã Đăk Ui ⁵ về lấn chiếm đường xây dựng nhà trái phép của bà Y Mới	Căn cứ kết quả kiểm tra và nội dung kiến nghị của Đoàn Kiểm tra tại Báo cáo số 13/BC-TKTr, UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Thông báo số 29/TB-UBND ngày 28/2/2023 ⁶ về yêu cầu UBND xã Đăk Ui xử lý các sai phạm đối với gia đình bà Y Mới trong việc sử dụng đất trái pháp luật tại thôn 8 xã Đăk Ui. UBND xã Đăk Ui đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 07/04/2023 hủy bỏ đối với quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Y

⁴ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện

⁵ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Đăk Ui giải quyết dứt điểm việc gia đình bà Y Mới (là vợ của ông A Kon, hiện ông A Kon đã chết) năm 2014 đã xây dựng nhà ở lấn chiếm đường đi sản xuất của Nhân dân (nội dung này cử tri đã ý kiến nhiều lần).

⁶ Về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc thông qua kết quả kiểm tra liên ngành.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		Mới. Đồng thời, đã tiến hành tuyên truyền, vận động gia đình bà Y Mới khắc phục các sai phạm theo quy định. Tuy nhiên đến nay, bà Y Mới vẫn không chấp hành theo quy định. Thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đăk Ui và các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.
8.	Đề nghị UBND huyện chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc tại Dự án khu giãn dân nội vùng Đăk Hring (nay là xã Đăk Long).	Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 12/BC-ĐKS ngày 14 tháng 5 năm 2024 và theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1694/UBND-NNTN ngày 17/5/2024.
9.	Kiến nghị của cử tri thị trấn Đăk Hà: Đề nghị huyện quan tâm, đầu tư xây dựng mương thoát nước và sửa chữa các tuyến đường: Lý Thái Tổ, Cù Chính Lan, Bà Triệu hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.	Hiện tại, nguồn kinh phí còn khó khăn nên Ủy ban nhân dân huyện chưa cân đối, bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục của tuyến đường. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xem xét khi đảm bảo được nguồn vốn.
10.	Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với thị trấn Đăk Hà kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch từ năm 2002 đến nay để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm giúp công tác quản lý, sử dụng đất đai tiết kiệm và hiệu quả.	Hiện nay, Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2040 đang trong giai đoạn lập và điều chỉnh trong khi Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Phòng chuyên môn đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2040; sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ sẽ tổ chức lấy ý kiến của các địa phương, các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư để hoàn thiện Đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp và đồng bộ giữa các quy hoạch và tình hình thực tế tại địa phương.
11.	Ý kiến cử tri Trịnh Thúc Hội, thôn Đăk Lộc, xã Đăk Ngok: Cách đây khoảng 20 năm, một số diện tích đất nông nghiệp của 09 hộ gia đình được Nông trường 701 (Nay là Công ty TNHH MTV Cà phê 734) hoán	UBND huyện đã đề nghị Công ty TNHH Một thành viên cà phê 734 sớm giải quyết cho Nhân dân nhưng đến nay Công ty vẫn chưa giải quyết xong lý do diện tích đất các hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất nằm trong tổng diện tích đất Công ty được UBND tỉnh cho thuê.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	đổi đất khác cho Nhân dân sản xuất để lấy đất đó làm đập thủy lợi. Số diện tích đất hoán đổi cho dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; vấn đề này cử tri đã đề nghị nhiều lần nhưng Công ty trả lời chưa thỏa đáng vì Công ty yêu cầu Nhân dân phải nộp tiền khoán từ hơn 20 năm trước thì Công ty mới giải quyết. Đề nghị UBND huyện xem xét, làm việc với Công ty TNHH Một thành viên cà phê 734 sớm giải quyết cho Nhân dân về nội dung trên.	
12.	Cử tri TDP 5, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị huyện quan tâm xem xét, đầu tư xây dựng mương thoát nước và sửa chữa các tuyến đường: Lý Thái Tổ, Cù Chính Lan, Bà Triệu hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân.	Hiện tại, nguồn kinh phí còn khó khăn nên Ủy ban nhân dân huyện chưa cân đối, bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng các hạng mục của tuyến đường. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu xem xét khi đảm bảo được nguồn vốn.
13.	Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri Trần Thị Oanh, TDP8; Đặng Thị Ngọc, TDP6; Trần Thị Hà, TDP1 và Ông Nguyễn Thế Kỳ, TDP 4b, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bãi bỏ quy hoạch đối với các tuyến đường đã quy hoạch lâu nhưng không thực hiện được để Nhân dân xây dựng nhà cửa, yên tâm sản xuất (Cụ thể: đất quy hoạch cà phê 60 ha TDP4b đất của ông Duy bán cho nhiều hộ dân và các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất tuy nhiên lại không được xây nhà cố định, chỉ được cam kết xây nhà tạm và tháo dỡ khi nhà nước thu hồi; tuyến đường Nguyễn Văn Cừ TDP1, đường Nguyễn	Hiện nay Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2040 đang trong giai đoạn lập và điều chỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị khác có liên quan tổng hợp các ý kiến và các nội dung bất cập theo kiến nghị, phản ánh đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cập nhật và điều chỉnh các quy hoạch (nếu phù hợp và đảm bảo cân bằng hệ số sử dụng đất theo quy định) để có sự thống nhất chung giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Các tuyến đường quy hoạch đã được xác định trong các Đồ án theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn (ngắn hạn và dài hạn) do khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng theo quy hoạch do vậy các tuyến đường hiện nay chưa được đầu tư. Để đảm bảo phù hợp với tình hình hình phát

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	Sinh Sắc, TDP6, 120 mét vuông đất quy hoạch của hộ gia đình ông Nguyễn Thế Kỷ từ năm 2004....).	triển hiện nay và định hướng nâng loại đô thị UBND huyện sẽ xem xét bố trí vốn để đầu tư thông các tuyến đường theo quy hoạch, nhằm chỉnh trang đô thị và quản lý tốt quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
14.	Cử tri Phạm Ngọc Giang, TDP 1, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện Đăk Hà sớm thông các tuyến đường quy hoạch thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà.	Trong thời gian tới UBND huyện sẽ quan tâm từng bước xây dựng, thông tuyến các tuyến đường đảm bảo theo quy định.
15.	Ý kiến trước kỳ họp thứ 3: Cử tri Hồ Duy Lành, TDP3, Thị trấn Đăk Hà: Theo Quyết định số 185 của UBND tỉnh về quyết định thu hồi đất bàn giao đất cho huyện Đăk Hà quản lý năm 2019. Hiện nay, trên địa bàn TDP 3 có gia đình ông Nguyễn Quốc Dương lấn chiếm đất nông trường đã bàn giao cho địa phương quản lý (đất cạnh hội trường TDP3a cũ), đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét và có biện pháp quản lý.	Hiện nay, UBND tỉnh chưa có Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 bàn giao về địa phương quản lý, do đó UBND huyện chưa có cơ sở xây dựng phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt
16.	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Dừa, Y Hlik, A Phên, thôn Đăk Wek; Trần Văn May, A Năng, thôn Đăk Rơ Wang; Phan Thị Hạnh, thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk Pxi: Về thiệt hại do các nhà máy thủy điện đến nay Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi, Công ty thủy điện Đức Bảo chưa đền	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Công ty CP Đức Thành Gia Lai, Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đăk Psi chi trả cho các hộ dân; Đến nay đã có 06/09 hộ dân thống nhất và nhận tiền hỗ trợ; còn 03 hộ dân chưa thống nhất, đang tiếp tục vận động để thực hiện chi trả dứt điểm.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	bù hỗ trợ, thỏa đáng cho chúng tôi. Đề nghị UBND huyện phối hợp làm việc với các Công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi, Công ty thủy điện Đức Bảo xem xét, giải quyết thỏa đáng cho người dân tránh gây mất lòng tin của người dân.	
17.	Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Nguyễn Đình Điều, TDP 2B, thị trấn Đăk Hà: Các tuyến đường TDP 2B chưa được đầu tư xây dựng, nhất là đường Tô Hiến Thành, Trương Hán Siêu, Phạm Ngũ Lão. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có kế hoạch đầu tư xây dựng trong thời gian tới.	Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà được thực hiện theo tuần tự tuyến đầu nối vào tuyến chính (<i>Đường Hùng Vương</i>), tiếp theo là các tuyến nhánh, vậy nên các tuyến theo ý kiến đề nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện sẽ cân đối, bố trí vốn để đầu tư xây dựng trong thời gian tới theo khả năng nguồn ngân sách. Huyện sẽ ưu tiên triển khai thi công sau khi có nguồn vốn.
18.	Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri Hoàng Văn Dân, Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà: Quốc lộ 14 đoạn qua địa phận Thôn 5, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà có nhiều hố ga bị hư hỏng, mất nắp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đồng thời, trên vỉa hè của đoạn này có bồn cây xanh rộng lấn chiếm hết phần đường cho người đi bộ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và tham gia giao thông.	UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra thực tế, có 5 hố ga bị hư hỏng, bồn cây xanh rộng chiếm hết phần đường người đi bộ. Hiện tại, UBND huyện đã tiến hành đập 1 phần bồn hoa giải phóng mặt bằng trên vỉa hè cho người dân đi lại. Trong thời gian tới, khi có nguồn kinh phí, UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm MT và DVĐT tham mưu chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo, khắc phục bồn cây xanh trên vỉa hè đoạn qua thôn 5 xã Hà Mòn.
19.	Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Miên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ngọc Réo: Trước đây Ban chỉ huy quân sự xã có làm hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ "về chế độ, chính sách đối	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Ngọc Réo phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Réo đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã đã đề nghị các đối tượng cung cấp, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện. Tuy nhiên, đến nay 04 hồ sơ của các đối tượng trên chưa được thẩm định, phê duyệt. Nguyên nhân do

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	<p>với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc" nộp cho Ban chỉ huy Quân sự huyện nhưng đến nay các đối tượng vẫn chưa được hưởng chế độ. Đề nghị Ban chỉ huy Quân sự huyện sớm kiểm tra, giải quyết.</p>	<p>các đối tượng cung cấp bản kê khai cá nhân thiếu thông tin, hồ sơ gốc, người làm chứng đã từ trần nên chưa đủ điều kiện để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Hiện nay, Ban CHQS xã Ngọc Réo đang tiếp tục hướng dẫn các đối tượng hoàn chỉnh lại hồ sơ theo quy định.</p>
20.	<p>Ý kiến trước kỳ họp thứ 4: Cử tri A Thor và A Bốn, thôn Đăk Kơ Đêm, xã Đăk Ui: Đề nghị Điện lực Đăk Hà hạ hạ thế đoạn đường từ ngã ba thôn Đăk Kơ Đêm xã Đăk Ui đi xã Ngọc Wang để đảm bảo an toàn cho nhân dân sử dụng điện vào mùa mưa tránh những việc không mong muốn xảy ra.</p>	<p>Khu vực trên đang được triển khai thi công xây dựng mới đường dây hạ thế thuộc Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực huyện Đăk Hà năm 2024. Dự kiến hoàn thành đóng điện cuối quý II/2024</p>
21.	<p>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Xuân Huân, thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc: Đường đi từ TDP 10, thị trấn Đăk Hà đến xã Đăk Ngọc hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, khó khăn cho Nhân dân đi lại. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư nâng cấp để thuận tiện cho Nhân dân đi lại</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các ngành lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường này. Dự kiến công trình khởi công cuối năm 2024.</p>
22.	<p>Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Lê Thị Tuyết Sương và Nguyễn Đình Động, TDP1, thị trấn Đăk Hà: Đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Quang Trung không có mương thoát nước, về mùa mưa nước từ các con đường khác đều đổ xuống làm hư hỏng đường. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, khắc phục</p>	<p>Trong thời gian tới huyện sẽ xem xét cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường đồng thời xây dựng hạng mục thoát nước.</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
23.	Ý kiến sau kỳ họp thứ 4: Cử tri Hà Tiên Úy, TDP2B, thị trấn Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư tu sửa mương thoát nước xóm 5 để tạo điều kiện cho Nhân dân sản xuất, chăn nuôi	Trong thời gian tới huyện sẽ xem xét cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường đồng thời xây dựng hạng mục thoát nước.
II	Báo cáo số 51/BC-TTHĐND ngày 26/6/2023 của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI	
24.	<i>Cử tri Vũ Đức Tạo, TDP4a, thị trấn Đăk Hà:</i> Việc đo vẽ bản đồ năm 2021, yêu cầu Phòng TNMT huyện kiểm tra bản đồ vị trí mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (cây cảnh). Lý do các hộ đã tự ý đổ đất lấp suối, một số hộ đã dẫn đo đạc vị trí suối vào tờ bản đồ năm 2021. Tờ bản đồ năm 2001 là có suối đổ xuống hồ.	Hiện nay đơn vị tư vấn rà soát đối chiếu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ để tổ chức biên tập, hoàn thiện bản đồ địa chính. Trong quá trình rà soát đối chiếu sẽ chỉnh sửa đối với nội dung chưa đảm bảo trong quá trình đo đạc. Đối với các trường hợp, tự ý đổ đất lấp suối, mương thoát nước nhánh đường Hàm Nghi đến nhà ông Nguyễn Khắc Hùng (cây cảnh). UBND huyện giao UBND thị trấn Đăk Hà tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định (nếu có).
III	Báo cáo số 119/BC-TTHĐND ngày 21/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI	
25.	<i>Cử tri A Thít, thôn Kon Kơ Lôc, xã Đăk Mar:</i> Đề nghị Điện lực Đăk Hà quan tâm nâng cấp đường điện 3 pha của thôn để người dân lắp đặt điện 3 pha phục vụ tưới tiêu, sản xuất.	Hạng mục trên thuộc công trình hoàn thiện lưới điện năm 2022 do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do các gói thầu Máy biến áp đầu thầu không thành công nên chưa có máy biến áp để lắp đặt đưa công trình vào sử dụng
26.	<i>Cử tri Nguyễn Văn Thao, TDP 2a, thị trấn Đăk Hà:</i> Năm 2021, đường điện tại nhóm 03 TDP 2a xà xuống đường giết chết bò của dân. Tôi và Ban quản lý TDP 2a đã kiến nghị điện lực Đăk Hà thay đường điện. Năm 2022 điện lực có vẻ tháo hết trụ điện của TDP và thay bằng cọc tre cho đến nay, đồng thời một số đường điện kéo vào trực tiếp trụ vòm nhà dân rất nguy hiểm.	Tuyến đường dây hạ áp đang được triển khai xây dựng thuộc dự án đồng bộ KfW 3.1 do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình này đang trong giai đoạn nghiệm thu, đóng điện đưa vào sử dụng (dự kiến hoàn thành trong cuối quý II/2024)

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	<p>Đề nghị Điện lực Đắk Hà khảo sát và có giải pháp thay thế đường điện trên bằng trụ bê tông cho đảm bảo an toàn, tránh gây tai nạn.</p>	
27.	<p><i>Cử tri Đỗ Như Vũ, thôn Đắk Rơ Wang, xã Đắk Pxi: Đề nghị UBND huyện sớm đề nghị Công ty Cổ phần Đức Thành – Gia Lai để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 09 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện Đắk Pxy 5 (đến nay đã quá thời hạn theo Thông báo số 2596, ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh).</i></p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn đã phối hợp với Công ty CP Đức Thành Gia Lai, Công ty CP thủy điện Đức Nhân Đắk Psi chi trả cho các hộ dân; Đến nay đã có 06/09 hộ dân thống nhất và nhận tiền hỗ trợ; còn 03 hộ dân chưa thống nhất, đang tiếp tục vận động để thực hiện chi trả dứt điểm.</p>
28.	<p><i>Cử tri Nguyễn Đình Điều, TDP 2b, thị trấn Đắk Hà: Các tuyến đường khu quy hoạch TDP 2b người dân đã ý kiến nhiều năm nhưng chưa được các cấp quan tâm đầu tư. Hiện nay, các tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là tuyến đường Tô Hiến Thành, nhân dân không thể đi lại được đặc biệt trong mùa mưa, nước các nơi đổ về, tràn ra đường, làm xói lở hết đường, tạo thành những hố sâu, thường xuyên xảy ra tai nạn cho các cháu học sinh khi đi học. TDP đã cấm biển cảnh báo nhân dân không đi lại trên tuyến đường trên. Đây là tuyến đường huyết mạch liên xã. Học sinh và người dân các xã đi lại nhiều. Hiện nay nhân dân rất bức xúc. Huyện có trả lời chưa bố trí được kinh phí đầu tư. Tuy nhiên, tại sao lại bố trí kinh phí để đầu tư những tuyến đường khác như đường Trường Chinh, TDP1, đường không có các hộ dân sinh sống, trong khi đường Tô Hiến Thành nằm trong kế hoạch đầu tư của huyện, UBND huyện và các phòng ban đã về khảo sát,</i></p>	<p>Trong thời gian tới huyện sẽ xem xét cân đối nguồn vốn để đầu tư xây dựng tuyến đường này</p>

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
	đánh giá để đầu tư nhưng đến nay không thực hiện. Đề nghị UBND huyện sớm xem xét đầu tư tuyến đường trên. Nếu chưa bố trí được kinh phí đầu tư toàn bộ tuyến đường thì UBND huyện nên xem xét bố trí làm từng giai đoạn cùng hệ thống mương thoát nước để đáp ứng mong mỏi của cử tri.	
29.	Cử tri Hà Quang Tứ, TDP 6, thị trấn Đắk Hà: Hai thửa đất số 2 và số 3, tờ bản đồ số 1 (nay là thửa 671 và 672) liền với hành lang đường bộ đường Hùng Vương - Hoàng Thị Loan (nguồn gốc đất đầu giá) của gia đình tôi được giao đất có thu tiền sử dụng đất, gia đình tôi đã chấp hành nộp tiền đầy đủ vào ngày 30/12/2022... nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện giải quyết cho gia đình tôi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và trả lời cụ thể thời gian nào được nhận?	<p>- Ngày 14/6/2023, UBND huyện đã Có Công văn số 306/UBND-TH ngày 14/02/2023 để báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh đối với việc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể đối với phần diện tích tăng thêm đo điều chỉnh lộ giới hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh (<i>Quốc lộ 14</i>) đoạn qua huyện Đắk Hà.</p> <p>- Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện và Văn bản của Sở Tài nguyên- Môi trường⁷, ngày 19/9/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc (<i>tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà</i>) để bàn xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về phần diện tích tăng thêm đo điều chỉnh lộ giới hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh (<i>Quốc lộ 14</i>) đoạn qua huyện Đắk Hà.</p> <p>- Căn cứ Kết quả làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kết luận như sau: + Đối với diện tích đất khoảng 401m² khu vực sát Bến xe huyện Đắk Hà: Trước mắt chưa đặt vấn đề giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1600/STNMT-QHKHSDĐ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Giao Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà</p>

⁷ Văn bản số 1600/STNMT-QHKHSDĐ ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 306/UBND-TH ngày 14 tháng 02 năm 2023.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		<p>tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích đất này vào các mục đích phù hợp.</p> <p>- Đồng thời, trong thời gian tới UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan sớm hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét dự thảo Quyết định Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Văn bản số 2097/UBND-HTKT ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các trường hợp khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh (<i>đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư, đất dôi dư do điều chỉnh hành lang an toàn đường bộ...</i>) để đưa vào dự thảo Quyết định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.</p>
30.	<p><i>Cử tri A Nghĩa, thôn Kon Dao Yóp, xã Đăk Long: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra có giải pháp khắc phục nhanh các điểm sạt lở đường tránh lũ, trong đó nguy cấp là đoạn (đốc ba đông) thuộc địa phận xã Diên Bình đã sạt lở hết phần lề đường, gây mất an toàn giao thông.</i></p>	<p>Công trình đường tránh lũ đã được bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý. Ngày 22/5/2024, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1180/SGTVT-QLKCHTGT trả lời như sau:</p> <p><i>“- Thực hiện nội dung công việc được giao, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty TNHH Quản lý sửa chữa và xây dựng giao thông Đăk Bình (đơn vị được giao quản lý Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) hoàn thành việc khắc phục 12 điểm đất tràn trên mặt đường⁸ trước ngày 30/6/2024.</i></p> <p><i>- Tiếp thu ý kiến cử tri về nội dung: đất, đá từ 07 đường nhánh⁹ chảy tràn mặt đường khi có trời mưa; xói lở 2 vị trí nền đường gây nguy hiểm cho</i></p>

⁸ Tại Km0+860, Km1+250, Km1+695, Km4+600, Km5+795, Km7+190, Km8+700, Km9+090, Km10+240, Km12+880, Km13+190 và Km14+980.

⁹ Tại Km1+550, Km1+620, Km3+390, Km3+500, Km3+900, Km9+090 và Km10+820.

TT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI QUYẾT
		<p><i>phương tiện và người qua lại¹⁰; mặt đường hư hỏng nặng¹¹. Do kinh phí bảo dưỡng thường xuyên được cấp hàng năm hạn hẹp, trong khi việc bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến có nhiều hạng mục cần ưu tiên như: lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo tại các trường học, nút giao, đường cong hẹp, dốc dọc lớn; khơi thông cống rãnh vào mùa mưa, vá ổ gà mặt đường, phát quang, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện vào thời điểm thích hợp”.</i></p>
31.	<p><i>Cử tri Nguyễn Văn Công, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND các xã Đăk Long, Đăk Pxi có giải pháp để bảo vệ, duy trì, bảo dưỡng đường tránh lũ, nhất là các nút giao đường sản xuất với đường tránh lũ vì mùa mưa đất đá tràn ra đường gây cản trở giao thông.</i></p>	<p>Công trình đường tránh lũ đã được bàn giao về Sở Giao thông vận tải quản lý. Sở Giao thông vận tải đã trả lời tại Văn bản số 1180/SGTVT-QLKCHTGT ngày 22/5/2024 (Cụ thể như nội dung đã trả lời ở phần trên)</p>

¹⁰ Tại Km17+440 và Km17+520

¹¹ Tại Km20+000.